



สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ฝากการบ้านรัฐบาลใหม่

เรียน คณะรัฐบาลชุดใหม่

ข้อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลชุดใหม่คือ ลูกหลานเรียนครู พยาบาล เอกคนตรีนาฏศิลป์ จบมาไม่มีงานทำ ออกมาขายของก็ไม่ดี มีแต่คนขายเต็มไปหมด

ดังนั้น ขอแนะนำรัฐบาลเพิ่มการบรรจุข้าราชการ หมอ พยาบาล ผู้ช่วย และพนักงาน ในโรงพยาบาลใหม่ให้มากขึ้น เพราะคนป่วยจำนวนมาก

ขณะที่เปิดบรรจุครูทุกวิชาเอก และทุกโรงเรียนรวมถึงโรงเรียนด้านอาชีพะ ควรมีวิชา และครูดนตรีนาฏศิลป์ ให้เด็กได้มีจิตใจที่ดี ไม่ก้าวร้าว

รวมทั้งยกเลิก คำว่าพนักงานราชการ เป็นข้าราชการเช่นเดิม นอกจากนี้ อย่าให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อย่าเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองจากส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางสั่งการถ้า ขยายอำนาจให้จังหวัดจะกลายเป็นประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีทันที.



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ชาวบ้านบางระจัน สิงห์บุรี

ตอบ คุณชาวบ้านบางระจัน

มีหลายประเด็นข้อเสนอสั่งต่อไปยัง รัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ที่ รัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีแนวนโยบายสอดคล้องกับรัฐบาลชุดเดิมเพราะอย่างไรผู้นำคนใหม่ ก็หน้าเดิม

โดยเฉพาะที่ "บักตู" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯ หลังเลือกตั้งพูดไว้หลายครั้ง ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วว่าเรื่องการศึกษาจะต้อง

การบ้านฝากรัฐบาลใหม่ขอ "บักตู" บรรจุขรก.เพิ่ม เพิ่มตลาดงาน รถติดหน้าด่านหนักมาก แจ้งพิกัดขัดมอเตอร์เวย์ กทม.-พัทยา กรมทางหลวงรู้มั้ย?

เน้นในจุดที่ว่าเมื่อเล่าเรียนจบการศึกษาแล้ว ต้องมีตลาดงานรองรับ

ถึงแม้พูดทิศทางชัดแล้ว แต่การปฏิบัติยังไม่รีบหน้าไปไหน ก็ต้องถือว่ามีนโยบายที่ชัดเจน อันนี้ก็ถึงต้องรอมว.ศึกษาธิการคนใหม่ มารับไปปฏิบัติต่อ รวมไปถึงเรื่องการศึกษา วาระแห่งชาติในยุค คสช. ที่ถึงตรงนี้จะเรียกว่า "เสียของ" เสียทีเดียวก็คงไม่ใช่

แล้วก็มีโอกาสที่รัฐบาลใหม่จะมาสานต่อ เป้าหมายของ คสช. และ "บักตู" ให้เป็นจริงเสียที่ ส่วนเรื่องการกระจายอำนาจ ในประเด็น เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เชื่อว่าวันนี้ยังไม่ตกผลึกนัก เพราะก็มีมุมมองหลายความเห็น อย่างที่ส่งข้อมูลมาเป็นมุมมองข้อห่วงใย โยงไปถึงระบอบการปกครอง

แต่ส่วนที่สนับสนุนก็มองเรื่องการบริหาร จัดการบ้านเมืองยุคใหม่ ที่ต้องกระจายอำนาจ เลิกการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ สั่งการจาก บนลงล่าง มาเป็นการบริหารจัดการตนเอง

คำว่า "ปฏิรูป" หลายเรื่องอาจไม่ทันใจ แต่เรื่องสำคัญๆวาระแห่งชาติ บางครั้งก็ต้อง ค่อยเป็นค่อยไป

สร้างความรู้ความเข้าใจกันไปแบบเนิบๆ อย่างนี้แหละ!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

■ กรมทางหลวงควรดูแลประชาชน

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

คนใช้รถใช้ถนนมอเตอร์เวย์ (ถนนหมายเลข 7 กทม.-พัทยา) ย่อมรู้ว่าด่านโป่ง ทางออก บางละมุงไประยอง กม.ที่ 16 การจราจรติดขัด อย่างมาก บางช่วงเวลารถติดหน้าด่านหลายชั่วโมง หรือมากกว่า จาก กทม.-ชลบุรี

สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการ ออกแบบที่ไม่เหมาะสมของด่านเก็บเงินที่มีจำนวน น้อย และตั้งอยู่ใกล้ทางหลัก ส่งผลให้รถติดสะสม

หน้าด่านเข้าไปบนเส้นทางหลัก และช่วงแรก ที่เริ่มเก็บเงินเกิดอุบัติเหตุรถชนบ่อยครั้ง

มาถึงปัจจุบันกรมทางหลวงเพิ่มจำนวนด่าน เก็บเงิน แต่ปัญหาอุบัติเหตุยังคงอยู่ดิฉันต้องหันมาใช้ M-Pass เพราะช่องเก็บเงินตั้งอยู่ด้านขวาและ ว่างตลอด แต่วันนี้การใช้ช่องทางดังกล่าวก็ไม่ ช่วยแก้ปัญหา เพราะตำรวจทางหลวงติดกล้อง เฝ้าติดคนขับที่ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร ทำให้ รถทุกคันต้องใช้ช่องทางซ้ายเพื่อเข้าด่านโป่ง

ดิฉันรับผิดชอบจ่ายค่าปรับ แต่ขอถาม หน่วยงานรัฐที่ออกแบบและสร้างด่านโป่งที่มี แต่สร้างปัญหาให้กับประชาชน ทั้งต้องเสียค่า ผ่านทางเพิ่มขึ้นเสียเวลา และยังมีเสี่ยงอุบัติเหตุ ไม่มีความปลอดภัย

หน่วยงานเหล่านี้มีสำนึกความรับผิดชอบ อะไรต่อสังคมบ้าง.

สรณ์ ทัศนภัส

ตอบ คุณสรณ์

จริงๆนะครับ ปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์ กทม.-ชลบุรี เคยนำเสนอในพื้นที่คอลัมน์นี้ มาหลายครั้ง

ทั้งเรื่องโครงการ รูปแบบก่อสร้างด่านเก็บ เงินเพิ่มเติม การจราจรติดขัดหน้าด่าน การมี



ด่านเก็บเงินเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้ทางต้องมีค่า ใช้จ่ายเพิ่ม ไปจนถึงเรื่องอุบัติเหตุความปลอดภัย การช่วยเหลือกรณีรถเสีย รถเฉี่ยวชน ฯลฯ

มีข้อมูลเสนอแนะมาเยอะแต่กรมทางหลวง ก็ไม่ตอบสนองอะไรมากนัก

เท่าที่ส่งข้อมูลข้อชี้แจงมาในบางครั้งก็ "ตอบเหมือนไม่ได้ตอบ" ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มา



เหตุผลของโครงการทางพิเศษการกักโน้นนี่นั่น
แต่ "ปัญหา ขอร้องเรียน ข้อเสนอแนะ" ต่างๆ
ไม่มีคำตอบ

เหมือนการบริหารงานภาครัฐยุคเก่า รัฐ
จะทำอะไร ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องเสนอแนะ
อะไรให้มาก อะไรทำนองนั้น!

แล้ววันนี้ก็อย่างที่ทราบ โครงการมอเตอร์เวย์
เกิดขึ้นอีกหลายโครงการ หลายเส้นทางมกะ-
โปรเจกต์ระดับแสนล้านบาท "อธิตีกรม
ทางหลวง" อย่างคุณอนันท์ เหลืองบริบูรณ์
อธิตีกรมทางหลวง คงยุ่งมาก

เพราะเป็นผู้บริหารชั้นยอด มีอาชีพ
สนองนโยบายได้ ผู้อำนาจในรัฐบาลลงขันชอบ
"เสียชาวบ้าน" คงไม่ได้ยินหรือได้ยินก็คง..
เอาไว้ก่อน!

ชัย เฮดเดอร์